



ประกาศ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ

.....

ด้วย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

๑. การขายทอดตลาดครั้งนี้ โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา โดยให้ลงทะเบียนยื่นหลักฐานแสดงความจำนงเข้าเสนอราคาเวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๐.๐๐ นาฬิกา ในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุม กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคารวิทยาลัยการตำรวจ ชั้น ๓

๒. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อไว้กับทางราชการ จึงจะมีสิทธิเข้าสู่อราคา โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) โดยให้ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่มีกฎหมายรับรองซึ่งต้องมีรูปถ่ายและสามารถแสดงตนได้ กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ชุด

๓. การขายทอดตลาดครั้งนี้ จะขายรวมพัสดุในคราวเดียว โดยเริ่มจากราคาประเมินขั้นต่ำที่คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาขั้นต่ำกำหนด ผู้เข้าเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ยื่นหลักฐานแสดงความจำนงไว้ และต้องมาเสนอราคาด้วยตนเองในวันที่ขายทอดตลาด

๔. ผู้ที่เข้าเสนอราคาได้จะต้องเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อไว้กับทางราชการเท่านั้น และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่มีกฎหมายรับรองซึ่งต้องมีรูปถ่ายและสามารถแสดงตนได้, สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลกรณีที่เป็นิติบุคคล, หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เข้าเสนอราคาแทนบุคคลอื่น โดยนำมายื่นลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่ในวันขายทอดตลาด

๕. การชำระเงินเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาด ผู้เสนอราคาสูงสุด ต้องชำระเงินสดทันที ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด โดยทางราชการจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๖. เมื่อชำระราคาและส่งมอบพัสดุที่ขายครบถ้วนแล้ว ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องขนย้ายพัสดุภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่ขายทอดตลาด หากไม่ทำการขนย้ายตามกำหนดจะถูกปรับวันละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) หากละเลยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางราชการมีสิทธิริบเงินที่ได้ชำระราคาไว้แล้วทั้งหมดและมีสิทธินำพัสดุนั้นออกขายซ้ำอีก และในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ หากได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมต้องรับผิดชอบชำระในส่วนที่ขาดให้กับทางราชการโดยไม่มีข้อโต้แย้งๆ ทั้งสิ้น

๗. การขายทอดตลาดครั้งนี้ ถือว่าผู้เข้าเสนอราคาได้เห็นประจักษ์แล้วถึงสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วย โดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

๘. การขายทอดตลาดครั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาดตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ ถึง มาตรา ๕๑๗ ฉะนั้น เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดและมีได้กำหนดไว้ในประกาศของทางราชการให้นำบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาดมาบังคับใช้ด้วย

ผู้สนใจที่จะเข้าเสนอราคาประสงค์จะตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ให้มาตรวจสอบดูได้
ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ นาฬิกา โดยสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เลขที่ ๑๐๐ อาคารวิทยาลัยการ
ตำรวจ ชั้น ๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒-๙๔๑-๐๙๗๙ ต่อ ๑๐๐
ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ rcm.edupol.org

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตำรวจตรี

(ศุภรัถย์ เขยลังการณ)

ผู้บังคับการกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ลง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	หมายเลขทะเบียนโล	อายุการใช้งาน (ปี)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน ๑ ตัน ยี่ห้อ นิสสัน บิ๊กเอ็ม	โล่ ๖๖๕๔๐	๒๓	
๒	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู ยี่ห้อ มิตซูบิชิ L ๒๐๐ สตราต้า ดับเบิลแค็บ	โล่ ๖๖๖๖๙	๒๐	
๓	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ขนาด ๑ ตัน นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู ดับเบิลแค็บ ยี่ห้อ ฮีซูซุ TR สุพรีม	โล่ ๖๖๙๐๕	๑๖	
๔	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ KAWASAKI รุ่น Victor M	โล่ ๘๖๐๙๕	๑๕	